

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๓.๒/ว ๖



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญประชุมเปิดหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง (สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุม

ด้วย นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการระดมความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กำหนดแนวทางในการจัดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (หลักสูตร ป.ย.ป.) โดยมอบหมายให้ทั้ง ๒ หน่วยงานร่วมกันจัดทำร่างหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ๓ หลักสูตร ตามกลุ่มเป้าหมายตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ดังนี้

๑. หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (สำหรับปลัดกระทรวงและอธิบดี) โดยสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ

๒. หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย

๒.๑ หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง (สำหรับรองอธิบดี) (ป.ย.ป. ๒/๑) โดยสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบ และ

๒.๒ หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง (สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด) (ป.ย.ป. ๒/๒) โดยสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ

ในการนี้...

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง (สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด) (หลักสูตร ป.ย.ป. ๒/๒)
จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมเปิดหลักสูตรดังกล่าวขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธานการประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคน ดังรายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอความอนุเคราะห์โปรด
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทางเว็บไซต์ www.opdc.go.th ภายในวันพุธที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๐ อนึ่ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

จึงขอเรียนเชิญท่านและโปรดแจ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคฯ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๐๓ ๘๙๒๑ ๙๙๘๔

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๒

(ร่าง) กำหนดการประชุม
เปิดหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง
(สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด)
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	- ลงทะเบียน
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	- รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น.	- กล่าวรายงาน โดย เลขาธิการ ก.พ.ร.
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	- กล่าวเปิดหลักสูตร และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ๔.๐ และการสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy)” โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	- ประชาธิปไตยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ๔.๐ และการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ (Local Economy) โดย ทีมงานสานพลังประชารัฐ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การแต่งกาย : ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีดำ ผูกเนคไทด์สีดำ หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ

หญิง แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยใช้เครื่องแบบดำล้วน